



**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ มท. ๕๐๔๘๒  
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๖๕๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้า  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการ กขร. เป็นประธานการประชุม นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กขร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สป. [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เรื่อง “สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

\*\*\*\*\*

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๓.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี</p> <p>๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กขร. ได้เสนอสรุปรายงานผลการประชุมขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ โดยได้มีการเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็น การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปด้านสังคม : กระจายการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา ดังนี้</p> <p>๑.๑ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปด้านสังคม : กระจายการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม และให้นำเสนอ ครม. ทราบ</p> <p>๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ มท. เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการประเด็นปฏิรูปด้านการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประสานงานกับคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดประชุมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวร่วมกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้จัดทำแผนการดำเนินการและกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศ และรายงานผลความคืบหน้ารวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้ กขร. ทราบ ทั้งนี้ มท. ได้แจ้งให้ ทต. ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบโดยตรง พร้อมทั้งสำเนาส่งให้ สป.มท. ทราบ รวมทั้งได้แจ้ง สตร.สป. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี</p>	ทต./สตร.สป.

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๑.๓ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้ความเห็นชอบและให้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดย กขร. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ และ กขร. จะเสนอผลความก้าวหน้าให้นายกรัฐมนตรี และ ป.ย.ป. ทราบต่อไป ทั้งนี้ มท. ได้แจ้งให้ สกส.ยผ., สตร.สป., สกม.สป., สกถ.สป., และ กทม. รับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. รายงานของส่วนราชการ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒.๑ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใน ๑๑ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า/การลงทุน/ในประเทศ/ต่างประเทศ (๒) การบริหารบ้านเมืองและการใช้งบประมาณ (๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน (๔) การแก้ปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อนของประชาชน (๕) การเร่งสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม (๖) การเดินทางตาม Road Map สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน (๗) การปฏิรูปประเทศ (๘) การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (๙) การออกกฎหมาย/การบังคับใช้กฎหมาย/การอำนวยความสะดวก (๑๐.) ปัญหา ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของทุกหน่วยงาน และ (๑๑) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ/สังคม ฯลฯ โดยให้มีหัวข้อกิจกรรมผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map ของกิจกรรมที่สามารถจับต้องได้ ข้อเท็จจริง มีผลเชิงตัวเลข สถิติ กราฟ หรือเป็นผลในเชิงวิทยาศาสตร์</p> <p>๒.๒ การดำเนินการ</p> <p>๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ จากหน่วยงานต่าง ๆ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติว่า</p> <p>๒.๑) รับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ</p> <p>๒.๒) ให้ทุกส่วนราชการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามห้วงเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นหมวดหมู่/กิจกรรม แสดงให้เห็นถึงปัญหา/สาเหตุ ผลการดำเนินการ และประโยชน์ที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพปัญหาของเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น</p>	<p>สกส.ยผ./ สตร.สป./ สกม.สป./ สกถ.สป./ กทม.</p> <p>สนผ.สป. (กตป.)/ ทุกหน่วยงาน</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ก่อนที่รัฐบาลปัจจุบันจะเข้ามาทำหน้าที่และผลการดำเนินการปัจจุบันเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป</p> <p>๒.๓) ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมารวบรวมเป็นผลการดำเนินงานของรัฐบาล ๓ ปี ต่อไป</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>ให้ส่วนราชการรายงานผ่านกลไก กขร. โดยมีแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. กรณีที่ข้อมูลการรายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับรายงานที่ส่วนราชการรายงานใน กขร. ทุกเดือนอยู่แล้ว ให้ติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อไป</p> <p>๒. หากข้อมูลการรายงานดังกล่าวยังไม่ปรากฏในรายงานของ กขร. ให้ส่วนราชการเพิ่มเติมข้อมูลและรายงานความคืบหน้าในรายงาน กขร. เพิ่มเติม <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	
	<p>๓.๒ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๓๓๐ ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๐๔๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๕ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๘ (เป้าหมายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๗) แบ่งเป็น</p> <p>๑. รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๔๑ ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๔๒๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๒ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕)</p> <p>๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๖๙,๑๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๒,๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๑)</p> <p><b>ประธานที่ประชุม (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)</b></p> <p>ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	<p>ส่วนราชการ ระดับกรม/ กปภ./สนผ.สป (กอก.)/ ศสส.สป./ กค.สป.</p>
	<p>๓.๓ การดำเนินงานจัดทำผลงานปีที่ ๓</p> <p>คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาโครงสร้าง แนวทาง และระยะเวลา</p>	<p>สนผ.สป. (กตป.)/ ทุกหน่วยงาน</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. การรวบรวมข้อมูล มีส่วนราชการส่งข้อมูลสำหรับใช้จัดทำรายงานฯ ปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ไม่ส่ง ๑ หน่วยงาน</p> <p>๒. การยกร่างเนื้อหา รายงาน โครงร่างมีเนื้อหาประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก ดังนี้</p> <p>๒.๑) บทสรุปผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ สคช.</p> <p>๒.๒) ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ผู้รับผิดชอบ สลค.</p> <p>๒.๓) การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบ สลน.</p> <p>๒.๔) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้รับผิดชอบ กท. มท. และ ยธ.</p> <p>ทั้งนี้ มท. ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประธานอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ</p>	
	<p>๓.๔ กฎหมายเร่งด่วนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการยุติธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำ : การกระจายการถือครองที่ดิน (ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบูรณาการการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง) โดยได้จัดกลุ่มร่างกฎหมายเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ ๑ : กลุ่มกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่ต้องดำเนินการจัดทำร่างกฎหมาย</p> <p>กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา โดยมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน และให้กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลักเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>กลุ่มที่ ๓ : กลุ่มร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>กลุ่มที่ ๔ : กลุ่มกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ</p>	<p>ปค./สส./ สดร.สป.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p>	<p>๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) โดย มท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กอ.รมน. ในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปลอดภัยและ มท. ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าวให้ กขร. เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ</p>	<p>ปค./สนผ.สป. (กตป.)</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p><b>๔.๒ การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป</b></p> <p><b>๑ ระบบยุติธรรมชุมชน</b> กระทรวงยุติธรรมได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศ จำนวน ๗,๗๘๐ ศูนย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ มท. โดย ปค. ได้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น</p> <p><b>๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....</b> ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มี</p> <p>(๑) โครงสร้าง ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)</p> <p>(๒) บุคลากร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน</p> <p>(๓) อำนาจหน้าที่ ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม</p> <p>๑.๑.๒ บทบาท ภารกิจ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน มีอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีภารกิจหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์</li><li>- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร</li><li>- ให้คำปรึกษา</li><li>- รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน</li><li>- เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖</li></ul> <p>๑.๑.๓ บทบาท ภารกิจ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้แก่</p> <p>(๑) ระดับอำเภอ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๑ (๔) ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตอำเภอ ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ (ทางแพ่ง) และมาตรา ๖๑/๓ (ทางอาญา) โดยได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม</p>	ปค./สท./ สตร.สป.

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้อำเภอหนึ่ง มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ ในเรื่องข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ย จัดให้มีการทำสัญญาประนีประนอม สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันคู่พิพาท ในกรณีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการ เพื่อยื่นให้ศาลออกคำสั่งบังคับตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าว</li><li>- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอหากเป็นความผิดอันยอมความได้และมีใช้ความผิดทางเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจำนงให้นายอำเภอของอำเภอนั้น หรือปลัดอำเภอ ที่นายอำเภอดังกล่าวมอบหมาย เป็นผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อคู่กรณียินยอมเป็นหนังสือ และปฏิบัติตามคำไกล่เกลี่ย ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</li></ul> <p>(๒) ระดับหมู่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ ตรี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑</li><li>- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรือความทางอาญา ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาท และข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน ถ้าคู่กรณีตกลงประนีประนอมกันได้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำสัญญาประนีประนอมขึ้น ๔ ฉบับ มอบให้คู่กรณีถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้ใหญ่บ้านส่งให้อำเภอ ๑ ฉบับ</li></ul> <p>ทั้งนี้ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งและทางอาญาของนายอำเภอ การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สำหรับร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... เป็นการดำเนินการโดยภาคประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก</p>	

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๑.๒ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้ ครม. พิจารณา</p> <p>๑.๒.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เป็นกฎหมายกลาง โดยให้พิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องไม่กระทบกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายเฉพาะในปัจจุบัน เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้กฎหมายนั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน</p> <p>๑.๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้เชิญผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปร่วมประชุมชี้แจงและให้ความเห็น มาแล้วจำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐ ได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นไปชี้แจง ให้ความเห็นกรณีกระทรวงยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย จะขัดข้องหรือไม่ ก็ได้ชี้แจงไปว่าไม่ขัดข้องหากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นโดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการเป็นกฎหมายไกล่เกลี่ยกลาง</p> <p>ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ สำนักงานกฤษฎีกาได้ยกร่าง พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ... เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาความหมายตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว</p> <p><b>นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ</b></p> <p>ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทำให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ หากมีการเพิ่มศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศ จำนวน ๗,๗๘๐ ศูนย์ นั้น</p>	



วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>มีความจำเป็นหรือไม่ หรือจะบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง</p> <p><u>นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</u></p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกลางสามารถใช้กฎหมายร่วมกันได้ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการขับเคลื่อนและเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	
	<p><b>๒. การปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน</b></p> <p>โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีสถาบันการจัดการการเงินชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลในการบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหา มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑ สถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนมีแหล่งทุนจำนวนมาก ขาดการบูรณาการ มีกองทุนแต่ละกองทุนมีระเบียบต่างกัน (นิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล) มีกรรมการหลายคณะ/คนเดียวกัน มีครวัเรือนเป็นหนี้ซ้ำซ้อนหลายกองทุน ทั้งนี้ในระบบและนอกระบบ</p> <p>๒.๒ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) มีการรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการข้อมูลกองทุนในพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครวัเรือน ๑ สัญญา</p> <p>๒.๓ รูปแบบสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนหลักจัดตั้ง</li> <li>๒) มีระเบียบการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน</li> <li>๓) กองทุนการเงินที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสมาชิก</li> <li>๔) คณะกรรมการสถาบันฯ มาจากตัวแทนกองทุน/ผู้นำชุมชน</li> </ol> <p>๒.๔ กระบวนการบริหารจัดการหนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) สำรวจ/จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ (ลูกหนี้ของกลุ่ม, ภาวะหนี้สินครวัเรือน)</li> </ol>	<p>พช./สตร.สป.</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๒) วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี้/แบ่งกลุ่มหนี้</p> <p>๓) ประชุมหารือ/เจรจาต่อรองหาเจ้าภาพกลุ่ม/กองทุนที่รับผิดชอบ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ (อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาการชำระคืน)</p> <p>๔) ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ (โอนภาระหนี้, ปรับเปลี่ยนสัญญา, ทำทะเบียนครัวเรือน)</p> <p>๕) ส่งเสริมอาชีพ/ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้</p> <p>๖) ติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๒.๕ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐</p> <p>๑) มีสถาบันการจัดการเงินชุมชนครบทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๙๒๔ แห่ง</p> <p>๒) สถาบันการจัดการเงินชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา จำนวน ๑๐,๐๑๙ ครัวเรือน (เกินเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๒ ของครัวเรือนเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน)</p> <p>๓) สามารถลดหนี้ ๒,๐๒๙ ครัวเรือน เป็นเงิน ๖๖,๒๘๒,๔๕๔ บาท</p> <p>๔) สามารถปลดหนี้ ๕๕๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๒๐,๑๗๐,๕๒๐ บาท</p> <p>๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น</p> <p>๕.๑) กลุ่ม/องค์กร/คณะกรรมการ เกิดการทำงานร่วมกันของกลุ่ม/องค์กรกองทุนการเงินในชุมชน โดยการบูรณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในพื้นที่ และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินในชุมชน ให้สามารถใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนในชุมชน</p> <p>๕.๒) ครัวเรือนเป้าหมาย ได้เข้าสู่กระบวนการ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีวินัยทางการเงิน มีการออม มีการปรับทัศนคติ/พฤติกรรมทางการเงิน มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตของครัวเรือน และมีการประกอบอาชีพ</p> <p>๖) สร้างอาชีพ มีประชาชน ใน ๙๒๔ หมู่บ้านที่มีสถาบันการจัดการเงินชุมชน ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์/ประมง ด้านการแปรรูป และด้านหัตถกรรมท้องถิ่น</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ให้กระทรวงการคลังดำเนินการขับเคลื่อนและเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... เพื่อการพัฒนาการจัดการเงินชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	<p>การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งต่อไป โดยกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป ดังนี้</p>	<p>สนพ.สป. (กตป.)</p>

วาระ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๑. การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การบูรณาการกลไกระดับจังหวัด การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค (สำนักงาน ก.พ.ร.)</p> <p>๒. การปฏิรูปตำรวจ : การปฏิรูประบบการให้บริการประชาชน งานสืบสวนสอบสวน (ตร.)</p> <p>๓. การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy (กษ. กค. ทส. วท. และ อก.)</p> <p>๔. ความมั่นคงด้านอาหาร : อาหารปลอดภัย Food Safety (สธ. กษ. และ วท.)</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.  
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.